

Hội thảo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP)”

Sáng ngày 21/10/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP)”. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì Hội thảo.

Ông Bùi Bá Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản Quốc gia trình bày báo cáo Đánh giá thực trạng và đề xuất nguồn thông tin biên soạn số liệu GRDP.

Đại biểu tham dự Hội thảo đã có những báo cáo tham luận và thảo luận sôi nổi đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện nguồn thông tin và hình thức thu thập phục vụ biên soạn số liệu GRDP. Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp đã trình bày về việc cải tiến Điều tra Doanh nghiệp phục vụ tính GRDP.



Toàn cảnh Hội thảo ngày 21/10/2014

Bê mạc Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao bài trình bày của ông Bùi Bá Cường cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Nguồn: <http://www.gso.gov.vn>

Hội thảo “Dự thảo quy trình đánh giá chất lượng chỉ tiêu GDP của Việt Nam theo Khung đánh giá chất lượng dữ liệu của IMF”

Sáng ngày 6/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo về Dự thảo Quy trình đánh giá chất lượng chỉ tiêu GDP của Việt Nam theo Khung đánh giá chất lượng dữ liệu của IMF. TS Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã nghiên cứu và tiến hành thử nghiệm đánh giá chất lượng số liệu GDP. Quy trình gồm 8 bước: (1) Xác định nhóm đánh giá; (2) Phát triển cách tiếp cận tổng quát và công cụ đánh giá; (3) Nhận thức các chỉ tiêu bao gồm trong đánh giá; (4) Thu thập thông tin; (5) Duy trì các buổi làm việc xem xét đánh giá các chỉ tiêu; (6) Duy trì các buổi làm việc với các đơn vị thực hiện để xem xét đánh giá các chỉ tiêu; (7) Chuẩn bị báo cáo đánh giá; (8) Hành động tiếp theo. Đặc biệt bằng việc sử dụng hai công cụ chính là đánh giá định tính và đánh giá định lượng.

Kết quả đánh giá thử nghiệm cho thấy chất lượng số liệu GDP đạt mức trung bình khá (76/100 điểm). Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Quy

trình cần rõ ràng, cụ thể hơn và mở rộng đối tượng tham gia đánh giá.



Toàn cảnh Hội thảo ngày 6/11/2014

Kết thúc Hội thảo, TS Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đánh giá cao nghiên cứu và đề nghị Viện KHTK tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý trong buổi Hội thảo để hoàn thiện Quy trình và tiếp tục thử nghiệm, trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Hội nghị Tập huấn Điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015

Từ ngày 4-7/11/ 2014 tại Ninh Bình, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; và đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK và 63 Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe lãnh đạo Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư hướng dẫn nghiệp vụ Điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015. Sau các chuyên đề do giảng viên trình bày, Hội nghị dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, làm bài tập và giải đáp các ý kiến của các đại biểu.

Kết thúc tập huấn, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đã có bài phát biểu tổng kết Hội nghị và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tích cực triển khai các công việc trong thời gian tới.

Nguồn: <http://www.gso.gov.vn>

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm viết thông cáo báo chí và tổ chức họp báo

Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khai thác và sử dụng số liệu thống kê của người dùng tin, một trong những phương thức tiếp cận nhanh nhất là qua thông cáo báo chí. Do đó, ngày 03/10/2014, tại Hà Nội, Vụ Thống kê tổng hợp đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm viết thông cáo báo chí và tổ chức họp báo. Tới dự Hội thảo có đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Trong mấy năm qua, TCTK đã cử chuyên viên tham gia các khóa học liên quan đến phổ biến thông tin thống kê trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực cho Ban thư ký ASEAN” với sự thỏa thuận và thực hiện bởi Ban thư ký ASEAN và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ) và được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức. Tại buổi Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe chia sẻ các nội dung: (1) Mô hình phổ biến thông tin của cộng đồng ASEAN; (2) Cách thức viết thông cáo báo chí và tổ chức họp báo hiệu quả, chuyên nghiệp.



Toàn cảnh Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm

Hội thảo đã nhận được những ý kiến đóng góp quý báu và tâm huyết của các chuyên viên đến từ các đơn vị thuộc cơ quan TCTK. Với các ý kiến đóng góp hy vọng hoạt động công bố và chia sẻ thông tin thống kê qua phương thức thông cáo báo chí trong thời gian tới sẽ góp phần mang thông tin thống kê đến gần hơn với công chúng.

Nguồn: <http://www.gso.gov.vn>

Hội thảo Xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020

Ngày 17/10/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo “Xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020”. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Đây là Dự án do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tài trợ. Các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe chuyên gia trình bày báo cáo đánh giá thực trạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền nghiệp vụ thống kê của Việt Nam; dự thảo chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020; đặc biệt là được nghe những trao đổi về kinh nghiệm của chuyên gia nước ngoài.



Chuyên gia Daniel Byk chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung trên.

Nguồn: Trung tâm Thông tin KHTK, Viện KHTK

HỘI NGHỊ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC LẦN THỨ 14 (IAOS 2014)

Từ ngày 8-10/10/2014, Hội nghị lần thứ 14 của Hiệp hội Quốc tế về Thống kê chính thức (IAOS 2014) được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam. Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức trong nước và 170 đại biểu quốc tế đến từ Cơ quan thống kê các nước, các tổ chức Quốc tế. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị.



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ đề tổng quát của Hội nghị IAOS 2014: **“Thách thức của Thống kê Nhà nước: Đáp ứng yêu**

cầu của một thế giới đang thay đổi”. Nội dung thảo luận gồm các tiểu chủ đề: (1) Theo sát những thay đổi về nhu cầu của người sử dụng về thông tin, bảo đảm thông tin thống kê dễ truy cập, phù hợp và tin cậy; (2) Khám phá công nghệ mới, chú trọng sử dụng Internet để thu thập và phổ biến thông tin. Giải quyết vấn đề truy cập dữ liệu vi mô, theo nguyên tắc bảo mật thông tin của đối tượng điều tra thống kê; (3) Sử dụng, phát triển các nguồn thông tin thống kê mới, như khai thác hồ sơ hành chính; (4) Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, đối thoại và trao đổi với người sử dụng thông tin; (5) Đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao năng lực của Cơ quan Thống kê quốc gia, cách thức sử dụng hiệu quả thông tin thống kê phục vụ tốt hơn việc xây dựng chính sách của các nước.

Các kỳ họp của IAOS là diễn đàn các đại biểu tham dự cùng chia sẻ kinh nghiệm cả về quản lý và chuyên môn vì sự nghiệp phát triển thống kê. Đây là sự kiện có uy tín thứ hai sau các kỳ họp hai năm một lần của Viện Thống kê thế giới.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

Chuyến đi khảo sát thực tế tại Hòa Bình của lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước (Chương trình chuyên viên chính)

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2014, trong tháng 10/2014, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với Cục Thống kê Hoà Bình tổ chức chuyến đi thực tế cho học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN (Chương trình chuyên viên chính).

Các học viên đã có buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác thực tế với lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê Mai Châu, Hoà Bình; đặc biệt là chia sẻ những khó khăn trong công tác thống kê tại đại bàn vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại tượng đài Bác Hồ; thăm tượng đài kỉ niệm những cá nhân đã hy sinh vì công trình Thủy điện Sông Đà; thăm các di tích cách mạng và tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với Chi cục Thống kê Mai Châu. Có thể nói, các chuyến đi khảo sát thực tế đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng mỗi học viên.



Các học viên lớp QLNN dâng hương tại tượng đài Bác Hồ, Hoà Bình

Thay mặt Viện KHTK và lớp học, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Viện trưởng Viện KHTK đã cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể công chức Cục Thống kê Hoà Bình, Chi cục huyện Mai Châu, Hoà Bình đã nhiệt tình phối hợp tổ chức thành công chuyến khảo sát thực tế này.

Nguồn: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê, Viện KHTK

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng đầu năm 2014 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2013 (%)	
Chỉ số sản xuất công nghiệp	+6.9
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng	+11.1
Tổng kim ngạch xuất khẩu	+13.4
Tổng kim ngạch nhập khẩu	+11.2
Khách quốc tế đến Việt Nam	+8.0
Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm	85.9
Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013	+ 4.47

Nguồn: <http://www.gso.gov.vn>